



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ดังนี้

- ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว สังกัดฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑ อัตรา ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำพูน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ดังนี้

ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

สังกัดฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑ อัตรา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สอบ	ชื่อ - สกุล	คะแนนเฉลี่ย	หมายเหตุ (ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐)
๑	๐๑	นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ	๙๒.๓๘	ผ่านเกณฑ์

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศนี้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี โดยให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มารายงานตัวเพื่อยืนยันเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

/อนึ่ง...

อนึ่ง ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามที่กำหนดไว้ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้สมัครฯ มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครฯ จะถือว่าผู้สมัครฯ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและจะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีที่เป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ หรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งในกรณีที่ได้รับการจ้างไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน